



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่น ให้เกิดการพัฒนาดตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ได้รับรางวัลมีบทบาททางวิชาชีพในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นในจังหวัด ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน จำนวน ๑๒ ประเภท รวม ๑๒ คน

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ของจังหวัดลำพูน จำนวน ๔ ราย แบ่งตามประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ได้แก่

นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปางแม่ลอบ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑

๒. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่

นางนภัสภรณ์ ดวงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑

๓. ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ได้แก่

นางศศิวิภาคนต์ ญาณะซีน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสันทราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑

๔. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น ได้แก่

นายธนกฤต บุญทาจันทร์ ครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕

สำหรับประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จำนวน ๗ ประเภท ไม่มีผู้เสนอขอรับรางวัล ได้แก่ ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น และครูผู้สอนอาชีวศึกษาดีเด่น (ปวช.)

ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะคัดค้านตามรายชื่อที่ประกาศ ให้ยื่นคำคัดค้านภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการประกาศรายชื่อ โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุเหตุของการคัดค้านยื่นต่อศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และหากไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนจะจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเดช ศิรินาม)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน